

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2021 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, tăng cường công tác tổ chức các kỳ họp, đảm bảo hoạt động giám sát, không ngừng đổi mới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH NĂM 2021

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp

Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 06 kỳ họp HĐND tỉnh, gồm: kỳ họp tổng kết công tác nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII; 02 kỳ họp chuyên đề và 02 kỳ họp thường lệ theo quy định.

Kỳ họp tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh khóa XVII đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chưa đạt được và phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII nhằm kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự khóa mới và thông qua 06 nghị quyết chuyên đề về các vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh cấp bách giữa hai kỳ họp. Với trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh; thông qua số lượng thành viên các ban của HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các kỳ họp chuyên đề gồm: Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII và kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong năm 2021 theo đề nghị của UBND tỉnh. Tại 02 kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh đã thông qua 27 dự thảo nghị quyết và một số dự thảo nghị quyết về công tác nhân sự. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã luôn đồng hành cùng hệ thống chính trị của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đã ban hành nghị quyết về biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời phổ biến và phối hợp triển khai thực hiện các nghị quyết đúng quy định.

Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) của HĐND tỉnh: HĐND đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2021. Tại phiên họp thảo luận, đã có 10 vị đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận, phân tích sâu những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, nêu các nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm 2021. Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, sôi nổi với tính tranh luận cao, nêu được nhiều vấn đề cử tri và dư luận quan tâm. Tại phiên họp chất vấn có 10 đại biểu tham gia chất vấn 06 giám đốc các sở, ngành, đơn vị với các nội dung được quan tâm như: chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; việc đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế; về giải ngân nguồn vốn đầu tư công; chỉ số cải cách hành chính; việc chuyển đổi vị trí công tác; việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức. Kỳ họp đã thông qua 17 nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng quy định để thực hiện các quy định mới của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh: Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm; đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác. Do đó, Thường trực HĐND tỉnh đã sớm tổ chức Hội nghị liên tịch để cùng với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan thống nhất công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và đề nghị phân công giải quyết trả lời kịp thời; chuẩn bị đảm bảo công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; đảm bảo về an ninh, chính trị nội bộ, công tác phòng, chống dịch Covid-19; phân công các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh theo đúng thẩm quyền. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 25 loại báo cáo và các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan.

Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện để các kỳ họp diễn ra đảm bảo chất lượng. Sau các kỳ họp, đã kịp thời

phổ biến và triển khai thực hiện các nghị quyết góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kiện toàn một số chức danh của bộ máy chính quyền địa phương sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tóm lại, việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Các kỳ họp diễn ra dân chủ, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân của các đại biểu HĐND tỉnh. Nội dung các kỳ họp thường lệ được tổ chức phát thanh và truyền hình trực tiếp để Nhân dân, cử tri giám sát diễn biến kỳ họp và đánh giá năng lực các đại biểu do mình bầu ra. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp tiếp tục đổi mới; phiên họp thảo luận có nhiều ý kiến sát thực; phiên chất vấn diễn ra khá sôi nổi, chất lượng. Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh vẫn còn những hạn chế: Một số báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của các cơ quan trình vẫn chậm so với yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Việc trả lời các nội dung chất vấn của một số sở, ngành chưa nêu được thời hạn và biện pháp giải quyết.

2. Hoạt động giám sát

Thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh khóa XVII, khóa XVIII. Năm 2021, các cơ quan của HĐND tỉnh đã tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể:

Thường trực và các Ban HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục theo dõi, giám sát thường xuyên theo quy định đối với: Việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, việc ban hành quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương; việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng chưa được giải quyết trong năm,..

Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện 03 chuyên đề giám sát đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020; Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát nội dung việc thực hiện kiến nghị tại các báo cáo giám sát, khảo sát chuyên đề của Ban Pháp chế nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện các nội dung giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội đảm bảo quy định.

Báo cáo kết quả giám sát các chuyên đề đã gửi các vị đại biểu tại kỳ họp thứ nhất, thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII để đại biểu nghiên cứu, xem xét.

Ngoài ra, thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp giải trình về nợ xây dựng cơ bản và đã ban hành thông báo kết luận yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương thực hiện; đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận phiên giải trình.

Để đảm bảo chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh năm 2022 được triển khai theo đúng kế hoạch, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình". Hiện nay, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đang triển khai lấy ý kiến để xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát trong năm 2022 đảm bảo quy định và nâng cao hiệu quả giám sát.

Tóm lại, hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2021 đã được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, chuyên đề giám sát tập trung vào những vấn đề nổi lên, được cử tri và Nhân dân quan tâm, đồng tình. Qua giám sát đã nêu được những hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đối với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để có biện pháp xử lý, giải quyết. Việc tổ chức giám sát, khảo sát theo vụ việc đã giải quyết được một số vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng đến đời sống của cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, hoạt động giám sát vẫn còn có mặt hạn chế đó là: thời gian giám sát đầu năm trùng với thời gian chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nên hoạt động giám sát có phần bị ảnh hưởng; trong năm do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chủ yếu tập trung cho công tác phòng, chống dịch nên hạn chế tổ chức các hoạt động giám sát; việc tham gia giám sát của các đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm còn ít, hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và cá nhân mỗi đại biểu HĐND chưa được chú trọng. Công tác theo dõi, đôn đốc, giải quyết các kiến nghị sau giám sát tuy đã được quan tâm hơn nhưng một số kiến nghị vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác giám sát.

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Sau kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn tỉnh. Trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 65 điểm trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật.

Trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm; trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với Ủy ban MTTQVN tỉnh không tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp như thường lệ mà thực hiện bằng hình thức tiếp nhận ý kiến của cử tri qua văn bản. Đồng thời đề nghị các Tổ đại biểu HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo hình thức phù hợp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri và Nhân dân đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ý kiến của cử tri các địa phương được gửi đến Tổ đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị ứng cử trên địa bàn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện để thống nhất phân loại, tổng hợp chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, thống nhất và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết trả lời đảm bảo kịp thời, đúng quy định đối với 170 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn 08 huyện, thành phố, thị xã.

Nhìn chung, các hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp là điều kiện thuận lợi để cử tri có ý kiến, kiến nghị những vấn đề có liên quan thiết thực đến đời sống của Nhân dân, đồng thời tham gia nhiều ý kiến vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ này. Mặc dù trước và sau các kỳ họp thường lệ trong năm không tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp nhưng cử tri và Nhân dân cũng đã kịp thời có nhiều ý kiến, kiến nghị sát đúng, là cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, chất vấn tại kỳ họp này.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri và Nhân dân chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; văn bản tập hợp kiến nghị cử tri của một số Tổ đại biểu và Ủy ban MTTQVN cấp huyện còn chậm; việc phân loại ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh chưa được rà soát kỹ nên nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp huyện vẫn đề nghị tỉnh giải quyết, trả lời; việc giải quyết kiến nghị của một số sở, ngành được phân công chưa thật thấu đáo.

4. Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân

Năm 2021, các cơ quan của HĐND tỉnh đã tham gia đầy đủ các phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp trên 33 công dân (10 lượt) đến trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tiếp nhận và xử lý 81 đơn gửi đến HĐND tỉnh, trong đó, khiếu nại 09 đơn, tố cáo 37 đơn, nội dung khác 35 đơn. Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng đất, dự án quy hoạch treo, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất sai quy định; nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của các Nhà máy; việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản hoặc tuyền dụng sai quy định; liên quan đến việc điều tra, khởi tố oan sai;

việc vi phạm nguyên tắc bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, kiến nghị giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, tạo việc làm cho người lao động; không đồng tình với mức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường dây cao thế 500KV, dự án đường tránh lũ, dự án của FLC.

Qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo chuyên đến các cơ quan chức năng giải quyết 35 đơn; trả lời, hướng dẫn công dân 05 đơn; lưu, theo dõi 41 đơn do đơn gửi nhiều lần, đơn đã được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết mà không có nội dung, tình tiết mới. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã không ngừng theo dõi, giám sát thường xuyên việc giải quyết, trả lời đơn đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ. Tuy nhiên, trách nhiệm giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao; đơn chậm giải quyết, đơn chuyển lòng vòng, đơn vượt cấp, khiếu nại nhiều lần vẫn còn xảy ra.

5. Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời có văn bản trả lời theo đề nghị của UBND tỉnh đối với trên 40 vấn đề phát sinh cấp bách về kinh tế - xã hội, cần thiết phải cho ý kiến để UBND tỉnh kịp thời triển khai thực hiện như: Phương án phân khai nguồn vốn trung ương hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ cho địa phương thiếu nguồn thuộc ngân sách tỉnh năm 2021; phương án phân bổ các nguồn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh năm 2021; chủ trương bố trí kinh phí để thực hiện công tác GPMB Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan; về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021; về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021 - 2022; về chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình; về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh,...

Mặc dù trong thời gian giãn cách xã hội, để đảm bảo các vấn đề phát sinh được UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, Thường trực HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh thông qua các hình thức làm việc trực tuyến cũng đã kịp thời có ý kiến đối với các vấn đề như: cơ chế hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F0, F1; cơ chế hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng y tế chăm sóc người nhiễm Covid-19,...

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, phân công các Ban HĐND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ thẩm tra để Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

6. Một số hoạt động khác

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả nước và của tỉnh trong năm

2021. Thường trực HĐND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình đã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng đại biểu HĐND tỉnh, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo điều kiện để Ủy ban MTTQVN tỉnh hiệp thương, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tham gia Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh thực hiện tốt kế hoạch bầu cử và giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo quy định.

- Sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã kịp thời xây dựng Nội quy kỳ họp của HĐND tỉnh; các quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo, của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,... kịp thời, đúng quy định, đảm bảo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi, hiệu quả.

- Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan để hợp nhất, kiện toàn bộ máy, nhân sự của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2021 để thực hiện công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh. Qua gần nửa năm thực hiện mô hình Văn phòng mới, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ từng bước được nâng lên; đảm bảo công tác phối hợp, kết hợp để tham mưu, phục vụ tốt cho Đoàn ĐBQH tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi và nhận tài liệu kỳ họp thông qua hộp thư điện tử công vụ của các đại biểu HĐND tỉnh và đăng tải tài liệu trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh <https://dbnd.quangbinh.gov.vn>; trình chiếu tài liệu qua các màn hình tại các kỳ họp để đại biểu theo dõi, bước đầu thực hiện khá tốt kỳ họp không giấy.

- Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp liên quan khác để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND tỉnh, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh, tham gia các hoạt động chung của tỉnh, đảm bảo các công tác khác để mọi hoạt động của HĐND tỉnh tiến hành được thuận lợi.

Tóm lại, năm 2021, HĐND tỉnh đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra theo quy định của pháp luật. Nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai đến mọi tầng lớp Nhân dân. Việc tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát, phối hợp tổ chức giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành đúng quy định. Hoạt động của HĐND tỉnh tại các kỳ họp có nhiều đổi mới, đặc biệt là việc triển khai thực hiện kỳ họp không giấy, văn bản điện tử. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công

dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm; việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp ngày càng nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường,...

Kết quả trên đã khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự đồng hành, thống nhất cao giữa HĐND, UBND tỉnh và toàn bộ hệ thống chính trị để vượt qua những khó khăn, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong và ngoài tỉnh; đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh trong năm 2021 và thời gian tới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 CỦA HĐND TỈNH

Trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, năm 2022, HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh liên quan; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2022. Cùng với hệ thống chính trị thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức hiệu quả kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2022 và các kỳ họp chuyên đề theo quy định; tổ chức một số phiên họp giải trình, các phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh để giải quyết các công việc theo định kỳ và công việc phát sinh đột xuất thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã năm 2022 đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả.

3. Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giám sát năm 2022 của các cơ quan HĐND tỉnh. Tổ chức giám sát thường xuyên tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình". Giám sát việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh, kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại các phiên họp trong năm và giám sát kết quả giải quyết các vấn đề nổi lên, được cử tri và dư luận quan tâm. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận, kiến nghị qua giám sát.

4. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN tỉnh để xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri phù hợp, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc ở những nơi có nhiều vấn đề bức xúc (qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến). Đảm bảo công tác lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời đúng thẩm quyền, đúng quy định; tăng cường đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn công dân gửi đến; chuyển đơn đúng đối tượng, đúng địa chỉ; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời đảm bảo kịp thời, chất lượng, nhất là những vụ việc có nhiều oan, sai, vụ việc cấp bách, tồn đọng lâu ngày mà chưa được giải quyết triệt để.

6. Tham gia, phối hợp thực hiện các chương trình giám sát của Quốc hội tại địa phương, các hội nghị, hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan Trung ương tổ chức; tham gia vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình tại các kỳ họp thứ 3 và thứ 4 Quốc hội khóa XV theo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

7. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định. Hoàn thành và đưa vào sử dụng một số hạng mục cải tạo, sửa chữa trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo đúng tiến độ; triển khai ứng dụng công nghệ số, các phần mềm liên quan để tổ chức thực hiện hiệu quả các kỳ họp không giấy; phiên họp, hội nghị trực tuyến của các cơ quan HĐND tỉnh đảm bảo thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới; tổ chức vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu, Ủy ban TVQH;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Huân

